

BÁO CÁO

Sơ kết công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác năm của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (Ủy ban Quốc gia), Bộ Công an - Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy báo cáo sơ kết công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, như sau:

I. TÌNH HÌNH

1. Tình hình tội phạm ma túy

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình ma túy toàn cầu chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình trạng suy thoái kinh tế, căng thẳng chính trị, xung đột vũ trang tại nhiều khu vực... Bên cạnh đó, sự bùng nổ các dịch vụ trực tuyến và không gian mạng tạo điều kiện để tội phạm ma túy thay đổi phương thức hoạt động, dễ dàng tiếp cận các tiền chất và hóa chất thiết yếu cho việc sản xuất ma túy, mua bán bất hợp pháp các chất ma túy. Các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy mở rộng hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy tại nhiều quốc gia, khu vực với tính chất ngày càng mạnh động, khó kiểm soát, làm cho nguồn cung ma túy toàn cầu tiếp tục gia tăng.

Tại Việt Nam, do chịu tác động của tình hình ma túy trên thế giới và khu vực, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, liên tục thay đổi¹, mạnh động, sẵn sàng trang bị các loại vũ khí quân dụng, chống trả, gây khó khăn, nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh, bắt giữ. **Đáng chú ý:**

Tuyến Tây Bắc được xác định là tuyến trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy do chịu ảnh hưởng trực tiếp của tình hình tội phạm ma túy từ khu vực Tam giác vàng. Tại địa bàn ngoại biên, ma túy được mua bán, vận chuyển từ khu vực Tam giác vàng về khu vực biên giới của Lào giáp với các tỉnh Sơn La và Điện Biên với số lượng nhiều, giá rẻ, sẵn sàng được các đối tượng lợi dụng điều kiện thuận lợi để vận chuyển vào trong nước.

Tuyến Đông Bắc: Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy có dấu hiệu phức tạp trở lại; trở thành nơi tập trung các đầu mối tiêu thụ; dễ phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Thời gian gần đây, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc qua biên giới đường bộ có dấu hiệu gia tăng. Các đối tượng thường móc nối với các đối tượng ngoài tỉnh và người Lào, người Trung

¹ Diễn hình như vụ đối tượng sử dụng thiết bị máy bay không người lái (flycam) để giao ma túy và nhận tiền được lực lượng Công an Bắc Ninh phát hiện, đấu tranh tháng 5/2024.

